



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์

ที่ 0143 / 2566

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะกรรมการศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (TCAS 1)
ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่ คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับนักศึกษา TCAS 1
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะกรรมการศาสตร์
(กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เข้ารับ
การสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการสอบสัมภาษณ์/คัดเลือก ที่คณะกรรมการศาสตร์
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

01106 AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จำนวน 3 คน)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	
1	นางสาวไอลดา	เข้าหนองบัว
2	นางสาวขวัญเมือง	พรมปิก
3	นายสุรสิทธิ์	อินทปัญญา

๑๕ / ๒

▶▶ ท้ายประกาศ ◀◀

รายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่

ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4ปี/5ปี ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะได้ดำเนินการเข้าศึกษาในระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์ (Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้

กำหนดการ	การดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566	ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/5ปี ทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS67 ของ ทปอ. ที่เว็บไซต์ https://student.mycas.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567	ให้นักศึกษาส่งผลการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย นักศึกษาดาวน์โหลด https://bit.ly/TCAS67 (ส่งผลตรวจสุขภาพที่ภาควิชาที่นักศึกษาสอบสัมภาษณ์หรือส่งทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา/สาขาวิชา 1518 ถนนพระยาธรรมยาตร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุสาขาวิชา ระบุชื่อนักศึกษา และสาขา ให้ชัดเจน))
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567	เข้าระบบ https://student.mycas.com/ เพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567	ดูประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการ	การดำเนินการ
วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567	ผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบชำระเงินนักศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

*ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น

ที่ Link : <https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb> หรือ เว็บไซต์ : <https://www.eng.kmutnb.ac.th/>

หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8147,8110 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th

Line TCAS67_ENG_KMUTNB : @058lcvhn



ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ชนทรัพย์สิน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์